

# Tái diễn tình trạng thiếu nước sạch trầm trọng ở Bình Nguyên

Công ty Cổ phần Bitexco Nam Long là đơn vị sản xuất, cung cấp nước sạch cho xã Bình Nguyên (Kiến Xương) từ nhiều năm nay. Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì, tình trạng thiếu nước sạch lại thường xuyên xảy ra ở thôn An Chỉ gây bức xúc trong nhân dân. Đã nhiều lần lãnh đạo tỉnh, huyện và các cơ quan báo chí về kiểm tra, phản ánh tình hình, đề xuất các biện pháp xử lý. Đặc biệt, tại kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh khóa XVII vấn đề thiếu nước sạch do đơn vị này cấp được đưa ra chất vấn đồng chí Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và đã đưa ra giải pháp khắc phục song đến nay doanh nghiệp vẫn tiếp tục phớt lờ các ý kiến chỉ đạo của tỉnh, coi thường cuộc sống của người dân.



Ông Nguyễn Viết Lan, thôn An Chỉ phải hứng nước mưa trên mái nhà để dùng.

### Người dân chỉ biết cầu trời mưa...

Tới nhà ông Nguyễn Viết Lan, thôn An Chỉ chúng tôi được chứng kiến, mặc dù đã 77 tuổi song ông vẫn phải hứng từng giọt nước mưa để dùng. Ông Lan bức xúc: Cả tháng qua nhà tôi không có nước sạch, các tháng trước cũng thiếu nước thường xuyên. Các bể chứa nước sạch luôn trong tình trạng cạn khô nhiều ngày nên tôi phải xin nước giếng khoan của hàng xóm để dùng. Tuy nhiên, tuổi cao sức yếu không xin được mãi tôi buộc phải quay lại thời các cụ ngày xưa đó là dùng nilon quấn thân cây cau để lấy nước chảy xuống bể mỗi khi trời mưa. Cùng với đó là lấy tất cả các loại xô, chậu để hứng nước mưa trên mái nhà sau đó rùng dây hút xuống bể dưới. Cuộc sống thiếu nước sinh hoạt khiến chúng tôi vô cùng cực khổ. Những ngày nắng nóng vừa qua vợ chồng tôi thay phiên nhau hai ngày tắm một lần, ngoài ra còn phải tiết kiệm bằng cách dùng nước rửa rau để rửa lại bát và rửa chân tay.

Với nhà bà Trần Thị Lụa cùng thôn, mặc dù có tới 4 bể và két chứa nước nhưng không có bể nào là bể chứa nước sạch. Bà Lụa cho biết: Chúng tôi đã tìm đủ mọi cách để lấy nước sạch, chỉ cả chục triệu đồng xây bể 8m<sup>3</sup> song vẫn không có nước chảy vào bể. May là nhà có giếng khoan nhưng vừa dùng vừa lo bởi sợ hỏng đó. Do đó tôi phải thiết kế đường ống trên mái nhà để lấy nước mưa xuống bể. Tuy nhiên, hiện đang là mùa mưa, thì mùa khô chúng tôi sẽ không biết lấy nước gì để dùng hàng ngày.

### Vấn đề ngành chức năng

Ông Đoàn Ngọc Đức, thôn An Chỉ cho biết: Cứ có đoàn kiểm tra của tỉnh, huyện và các cơ quan báo chí về thì chúng tôi lại được cấp nước, nhưng cũng chỉ nhỏ giọt và kéo dài 1 - 2 ngày song đầu lại vào đây. Nhà tôi có 4 người, 2 người già và 2 cháu nhỏ nên nhu cầu sử dụng nước cao, mỗi lần lấy nước thì phải qua rất nhiều công đoạn. Như nhà tôi muốn lấy nước sạch phải dùng một máy hút chân không hút từ đường ống vào bể thấp, dùng

một máy khác bơm từ bể thấp lên bể cao, cộng với một máy bơm của nước giếng khoan tính ra có 3 máy bơm mà vẫn không có nước dùng. Như tình trạng này là người dân "cháy nhà 2 đầu" vừa mất tiền đóng góp theo định mức của nhà máy nước vừa phải mất tiền điện, tiền mua máy bơm mà vẫn không được dùng nước sạch. Chúng tôi tuổi đã cao, vợ tôi bị tai biến không làm được gì, tôi còn nuôi thêm 2 cháu nhỏ nên cuộc sống sinh hoạt vốn đã khó khăn song lại thêm thiếu nước sạch khiến tôi vô cùng khổ cực. Mong tình quan tâm đến đời sống người dân hơn nữa, yêu cầu doanh nghiệp cấp đủ nước sinh hoạt và mạnh tay xử lý việc có tình không chấp hành hợp đồng với người dân như thỏa thuận ban đầu.

Ông Đỗ Văn Đình, Bí thư Chi bộ thôn An Chỉ cho biết: Tình trạng thiếu nước sạch ở thôn An Chỉ diễn ra thường xuyên nhưng không hiểu sao đến giờ doanh nghiệp vẫn được đồng ý cho cấp nước trong khi điều kiện cấp nước không bảo đảm. Mặc dù người dân và chính quyền địa phương đã kiến nghị rất nhiều

lần nhưng vẫn không có chuyển biến. Trong khi tình hình đang đẩy mạnh phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu nhưng vấn đề nước sạch lại không bảo đảm.

Ông Trần Sỹ Vấn, Phó Chủ tịch UBND xã Bình Nguyên cho biết: Chính quyền xã đã nhiều lần trao đổi trực tiếp và gửi các văn bản kiến nghị đến doanh nghiệp nhưng việc khắc phục chưa tốt, tình trạng thiếu nước còn xảy ra thường xuyên. Chúng tôi cũng chưa rõ lý do tại sao cùng một trạm nước nhưng ở các thôn khác cơ bản đáp ứng được nhưng riêng thôn An Chỉ nhiều tháng lại thiếu nước, nhất là những giờ cao điểm, ngày nắng nóng, ngày lễ, tết đều không có nước sạch để dùng. Mong UBND tỉnh sớm chỉ đạo ngành chức năng vào cuộc quyết liệt hơn nữa để khẩn trương khắc phục tình trạng này.

Ông Đinh Công Mẫn, Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Kiến Xương cho biết: Công ty Cổ phần Bitexco Nam Long thực hiện việc chuyển giao và kinh doanh nước sạch tại Kiến Xương có tổng số 5 trạm phục vụ 19 xã, thị trấn với trên 31.000 hộ. Theo phản ánh của các địa phương và qua kiểm tra thực tế ở một số xã đúng là có tình trạng chất lượng nước chưa bảo đảm, áp lực nước yếu, đặc biệt có một số nơi không có nước sạch điện ra triển miến. UBND huyện Kiến Xương đã nhiều lần kiến nghị với UBND tỉnh song việc khắc phục của doanh nghiệp còn chậm. Đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo doanh nghiệp khẩn trương nâng cấp cơ sở hạ tầng; xem xét chuyển giao địa bàn ở xa cho doanh nghiệp khác để cấp nước phục vụ tốt hơn nhu cầu của nhân dân và cũng để bảo đảm lợi ích hài hòa giữa các doanh nghiệp.

THU THỦY

Thời gian qua, trên cả nước liên tiếp xảy ra các vụ cháy, nổ tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, nhiều vụ đặc biệt nghiêm trọng gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Trước thực tế đó, lực lượng chức năng và các cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn tỉnh đã chủ động thực hiện nhiều biện pháp nhằm phòng ngừa và ngăn chặn các nguy cơ, bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC).

Hiện trên địa bàn tỉnh có trên 250 cơ sở kinh doanh karaoke, do ảnh hưởng của dịch bệnh, một số cơ sở đã tạm ngừng hoạt động. Những năm gần đây, trên địa bàn tỉnh chưa xảy ra cháy tại các cơ sở kinh doanh karaoke, song nguy cơ tiềm ẩn xảy ra sự cố cháy, nổ vẫn luôn thường trực nếu không có biện pháp phòng ngừa hiệu quả. Trung tá Nguyễn Quốc Tuấn, Phó Đội trưởng Đội Công tác phòng cháy, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH), Công an tỉnh cho biết: Các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường đều được thiết kế kín, hành lang đi lại nhỏ, hẹp, sử dụng các vật liệu dễ cháy như gỗ, ván ép, nệm mút làm vật liệu trang trí nội thất. Hệ thống điện của các cơ sở được đấu nối phức tạp, sử dụng đồng bộ công suất lớn, sau thời gian dài tạm đóng cửa vì dịch bệnh, nhiều thiết bị xuống cấp do không được bảo dưỡng, sửa chữa kịp thời. Các địa điểm này thường tập trung đông người đến vui chơi, giải trí, một số khách hàng sử dụng rượu mạnh, hút thuốc, thấp nển và phát nổ trong phòng kín... nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy, nổ cao. Đặc biệt, một lượng lớn khách hàng đã sử dụng các loại đồ uống có cồn trước khi vào quán karaoke dẫn đến các hành vi không chuẩn trong ý thức PCCC nơi công cộng. Cùng với đó, các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke thường nằm trong khu vực đông dân cư, sử dụng các mảng biển quảng cáo lớn để trang trí bên ngoài, khi xảy ra sự cố cháy, nổ điều kiện thông gió gần như không có gây khó khăn rất lớn cho công tác tiếp cận, xử lý đám cháy và tổ chức CNCH của lực lượng chức năng. Một số cơ sở chưa bảo đảm định mức trang bị phương tiện chữa cháy tại chỗ, chưa lắp đặt hệ thống báo cháy, chữa cháy tự động tại các cơ sở điện tích, khối tích sử dụng theo quy định...

# Bảo đảm an toàn phòng cháy tại các cơ sở kinh doanh karaoke



Lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ hướng dẫn nhân viên quán karaoke sử dụng thiết bị chữa cháy.

Trước thực trạng đó, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã xây dựng các kế hoạch, tham mưu Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị chức năng trực thuộc tiến hành tuyên truyền, kiểm tra an toàn PCCC và CNCH đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn. Lực lượng cảnh sát PCCC và CNCH đã phối hợp với công an các địa phương điều tra cơ bản, lập hồ sơ quản lý về PCCC và CNCH đối với 100% cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke thuộc diện quản lý về PCCC theo thẩm quyền. Chỉ đạo lực lượng công an xã, phường, thị trấn tiếp tục rà soát, lập hồ sơ quản lý và thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về PCCC đối với các cơ sở thực hiện quản lý.

Lực lượng chức năng các cấp tập trung tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng PCCC và thoát nạn đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn. Trong đó, yêu cầu chủ cơ sở thực hiện nghiêm các điều kiện an toàn về PCCC và CNCH. Cùng với đó, công tác tập huấn nghiệp vụ PCCC và CNCH đối với chủ cơ sở và nhân viên phục vụ, xây dựng và thực tập các tình huống giả định... tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke luôn được tiến hành theo định kỳ... Qua đó, từng bước nâng cao ý thức tự giác trong công tác PCCC của chủ cơ sở, nhân viên

hành quy định của pháp luật về kinh doanh ngành nghề có điều kiện, đặc biệt là quy định an toàn PCCC, chúng tôi đã lắp đặt và tuân thủ sử dụng an toàn hệ thống điện của quán, tổ chức quản lý chặt chẽ nguồn lửa, nguồn nhiệt nơi đun nấu, thờ cúng, đốt vàng mã... Chuẩn bị sẵn phương tiện chữa cháy tại chỗ, có phương án thoát nạn, di chuyển người bị nạn ra nơi an toàn khi có sự cố cháy, nổ xảy ra.

Theo Đại tá Vũ Mạnh Hà, Phó Giám đốc Công an tỉnh, trước tình hình nguy cơ cháy, nổ có diễn biến phức tạp, Công an tỉnh tiếp tục tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị, địa phương tăng cường phối hợp, kiểm tra đối với các khu dân cư, cơ sở sản xuất, kinh doanh tiềm ẩn nguy cơ xảy ra cháy, nổ cao, trong đó có các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn tỉnh. Kịp thời phát hiện và khẩn trương chấn chỉnh các hạn chế, xử lý, khắc phục sai phạm trong công tác PCCC. Chỉ đạo các đơn vị, công an các địa phương phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập huấn kỹ năng, tổ chức thực tập, diễn tập các phương án về PCCC và CNCH; qua đó, nâng cao tinh thần tự giác, ý thức cảnh giác của mỗi cá nhân, tập thể trong công tác PCCC tại cơ sở, hạn chế thấp nhất nguy cơ cháy, nổ có thể xảy ra.

TRINH CƯỜNG

# Chủ động tiêm đúng, đủ vắc-xin vụ thu đông cho gia súc, gia cầm

Những tháng cuối năm là thời điểm thường xảy ra các loại dịch bệnh nguy hiểm cho đàn vật nuôi. Do đó, người dân cần quan tâm thực hiện tiêm các loại vắc-xin phòng bệnh cho gia súc, gia cầm. Đây là yếu tố quan trọng để phát triển chăn nuôi ổn định, giảm thiểu rủi ro và thiệt hại cho người chăn nuôi.

Huyện Quỳnh Phụ là địa phương được đánh giá cao về thực hiện công tác tiêm vắc-xin cho gia súc, gia cầm. Ông Nguyễn Văn Duy, Quyền Trạm trưởng Trạm chăn nuôi và Thú y huyện cho biết: Để tiêm phòng vắc-xin cho đàn gia súc, gia cầm đạt kết quả cao, UBND huyện ban

hành nhiều văn bản chỉ đạo các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, vận động sâu rộng đến các hộ chăn nuôi về mục đích, ý nghĩa, hiệu quả của công tác tiêm phòng đối với đàn vật nuôi. Đồng thời, triển khai kế hoạch tiêm phòng, thông báo lịch tiêm phòng cụ thể đến từng thôn, xóm và phổ biến các quy định phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi để người dân biết chủ động phòng tác và thực hiện. Cán bộ thú y các địa phương tiến hành thống kê, rà soát tên danh sách đàn vật nuôi thuộc diện tiêm phòng cho từng thôn, từng hộ.

Xã An Mỹ là một trong những địa phương có tỷ lệ tiêm phòng cao của huyện

H5N1; một số bệnh thông thường trên đàn vật nuôi vẫn rải rác xảy ra tại hầu hết các địa phương trong tỉnh. Nhìn vào những con số nêu trên có thể thấy, từ đầu năm đến nay, các loại dịch bệnh nguy hiểm đã giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2021 và 2020. Đặc biệt, bệnh dịch tả lợn châu Phi chỉ xảy ra ở 1 hộ nuôi, tiêu hủy 34 con lợn, thiệt hại giảm nhiều lần so với những năm trước. Để đạt được kết quả như vậy, theo đại diện Chi cục Chăn nuôi và Thú y, người chăn nuôi đã quan tâm hơn đến việc bảo đảm an toàn sinh học trong chăn nuôi. Các cấp chính quyền, ngành chức năng vào cuộc quyết liệt hơn, tuyên truyền đến người chăn nuôi thực hiện tiêm các loại vắc-xin phòng bệnh cho đàn vật nuôi. Khi xảy ra dịch bệnh, ngành chức năng cũng kịp thời nắm bắt thông tin để triển khai các giải pháp ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Tuy nhiên, qua kết quả giám sát dịch bệnh, mầm bệnh vẫn còn tồn tại lưu hành

trong quần thể đàn vật nuôi và môi trường nên khi gặp điều kiện thuận lợi sẽ phát triển và gây bệnh cho vật nuôi. Do đó, ngành nông nghiệp và chính quyền các địa phương nỗ lực, quyết tâm triển khai tích cực công tác tiêm phòng vụ thu đông cho đàn vật nuôi.

Ông Phạm Văn Lý, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y cho biết: Thời gian tiêm phòng đợt đại trà từ ngày 10 - 30/9, dài hơn 5 ngày so với các năm trước, vì vậy ngành nông nghiệp đề nghị các địa phương quan tâm chỉ đạo để kế hoạch tiêm phòng đạt mục tiêu: tỷ lệ tiêm phòng bệnh "đỏ" cho đàn lợn đạt trên 90% đối với tổng đàn; tỷ lệ tiêm phòng bệnh tụ huyết trùng, viêm da nổi cục đàn trâu, bò đạt trên 80% tổng đàn; tỷ lệ tiêm phòng bệnh dại chó, mèo tăng từ 10 - 15% so với năm 2021; tỷ lệ tiêm phòng bệnh lở mồm long móng cho đàn trâu, bò, lợn đạt 90% trở lên và tỷ lệ tiêm phòng bệnh cúm gia cầm đạt tối thiểu 80% tổng đàn

có nguy cơ và thuộc đối tượng tiêm phòng. Ngoài đợt tiêm phòng chính, sẽ tổ chức tiêm bổ sung cho gia súc, gia cầm chưa được tiêm, nuôi mới hoặc hết thời gian miễn dịch.

Tiêm phòng vắc-xin

cho đàn gia súc, gia cầm đúng định kỳ, bảo đảm yêu cầu kỹ thuật mới đạt hiệu quả phòng dịch bệnh tốt, đây là biện pháp tốt nhất để bảo vệ đàn vật nuôi phát triển bền vững. Vì vậy, các tổ chức, cá nhân cần

nuôi gia súc, gia cầm cần thực hiện nghiêm công tác phòng dịch chủ động bằng việc tiêm phòng vắc-xin, lựa chọn đúng chủng loại vắc-xin do ngành chuyên môn khuyến cáo.

NGÂN HUỖN



Tiêm vắc-xin là biện pháp tốt nhất để bảo vệ đàn vật nuôi phát triển bền vững.